

1-2008 Thư Cha Gia Trưởng Linh Hướng

THƯ CHA GIA TRƯỞNG LINH HƯỚNG Đêm 31 năm 2007 rạng sáng 1 năm 2008 Quý Ông Bà và Anh Chị Em Gia Đình Bác Ái Phaolô thân mến, Dòng thư này được viết trong đêm mà thế giới đang đợi chờ năm mới 2008 với những màn pháo hoa rực rỡ, những buổi tiệc tưng bừng. Hơn 1 triệu người đổ dồn về quảng trường Times tại trung tâm New York để cùng đếm ngược những giây cuối cùng năm cũ và chứng kiến nghi thức thả trái cầu pha lê mừng năm mới. Tại Úc cũng hơn 1 triệu người kéo nhau đến Sydney tập trung tại khu vực Harbor Bridge dưới bầu trời sáng rực của đèn và pháo bông tiễn năm cũ và chào đón năm mới. Thế giới hân hoan trước thềm năm mới với những hy vọng và ước mơ tràn đầy trong tim. Gia Đình Bác Ái Phaolô chúng ta, tôi tin chắc, cũng đầy sự phấn khởi và nguyện ước trong tâm khảm mỗi người khi bắt đầu bước vào một năm mới toanh, một món quà cao quý mà Thiên Chúa vừa lì xì cho. Và tôi cũng tin chắc rằng dù có những ước nguyện khác biệt thì trong mỗi trái tim hội viên đều có một điều ước duy nhất: ước rằng tình thương ngập tràn trong tâm hồn của mọi người để những ai kém may mắn, những người bất hạnh sẽ được yêu thương, chăm sóc. Tôi tin đó là ước mơ cao cả nhất, cụ thể nhất và hữu ích nhất vì đó là nhu cầu cần thiết nhất của cuộc sống con người, của mọi người không phân biệt tuổi tác, địa vị, giàu có hay nghèo hèn. Trong đêm giao thừa tại Singapore, đông đảo người đến vịnh Marina để coi lễ thả 5,500 trái cầu nguyện ước cho năm mới. Một trong những trái cầu có viết lời nguyện ước: "Tôi mong có được cô bạn gái mới!" Và tác giả của trái cầu nguyện ước này là một cụ già đã 70 tuổi! Tình yêu quả thật không bao giờ già (2008) và cũng không bao giờ quá "tuổi"! Vì thế, Gia Đình Bác Ái chúng ta nỗ lực ước mơ này và làm cho nó được hiện thực trong cuộc sống. Trong những ngày này phim trường Mỹ đang chiếu một cuốn phim mang tựa đề: "P.S. I Love You" (tạm dịch là: "Tái bút: Anh yêu em!"). Cuốn phim dựa trên một tác phẩm văn học đầu tay của nữ tác giả trẻ Cecelia Ahem, năm nay mới 26 tuổi, con gái của vị Thủ Tướng nước Ai Nhĩ Lan. Tác phẩm này được viết khi cô ấy vừa tròn 21 tuổi. Sức Mạnh Của Tình Yêu (tên của văn phẩm) là câu chuyện tình thật cảm động của đôi vợ chồng trẻ. Cứ tưởng họ sẽ mãi mãi bên nhau hết cả cuộc đời này, nhưng một ngày kia, Gerry, người chồng, phải ra đi vĩnh viễn vì căn bệnh ung thư, để lại cho Holly, người vợ, một nỗi đau sâu thẳm khi không còn bóng chồng bên cạnh vỗ về sau ngày làm việc vất vả, không còn được kề cận bên chồng mỗi đêm dài, không còn được nghe tiếng chồng hắt hơi làm mình tỉnh giấc mỗi sớm mai, không còn phải nạnh nhau chuyện tã đẹn trước khi ngủ... Holly suy sụp, hoang mang cho đến một ngày vào dịp sinh nhật lần thứ 30 của mình, cô nhận được những lá thư của người chồng quá cố gửi trước khi chết. Trong mỗi lá thư, người chồng hiểu biết và đầy thương yêu này đã viết những hướng dẫn khéo léo diu dắt vợ bước vào đời sống mới, và dưới mỗi lá thư đều được chàng âu yếm kết thúc bằng dòng chữ: Tái Bút: Anh yêu em. Thật kỳ diệu thay, chính những lá thư đó đã giúp cho Holly vượt qua khủng hoảng và tiếp tục sống. Đã là con người, ai chẳng cần tình thương đỡ dẫn của người thân cận, tốt nhất là sự hiện diện tình thương, đôi khi chỉ cần những dấu chỉ như những lá thư với dòng tái bút của câu chuyện ở trên. Thiên Chúa yêu thương chúng ta giống như vợ chồng yêu nhau, như mẹ thương con và còn vượt xa hơn muôn ngàn trùng nữa. Ngài đã sáng tạo ra thật nhiều cách tuyệt vời để biểu lộ tình thương, để gửi trao những hướng dẫn và nâng đỡ khi chúng ta sống nơi thế trần hôm nay, một thế trần nhiều nguy nan sóng gió tạo ra nhiều nỗi cô đơn héo hon. Một cách cao cả nhất, chắc chắn nhất và kỳ diệu nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta để có Ngài ngay bên là Bí Tích Thánh Thể. Ước chi năm 2008, năm Thánh Thể, mọi người trong Gia Đình Bác Ái chúng ta sẽ tìm giờ đến với Thánh Thể nhiều hơn, chuyên tâm tìm hiểu Thánh Thể hơn và thể hiện tình yêu của Bí Tích Thánh Thể sâu xa hơn đối với các anh chị em chúng ta đã chọn lựa để phục vụ. Nguyện chúc toàn thể ông bà anh chị em một năm mới đầy tràn ơn Thánh Thể. LM Gia Trưởng Phaolô Trần Đức Hùng

http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-123_4-596_3-123/